

Số: /BC- UBND

Bình Trung, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 43-KL/TW, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 86-CTr/TU

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Xã Bình Trung xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, xung quanh tiếp giáp với các xã bạn như xã Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng; huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn. Tổng diện tích đất tự nhiên sau sáp nhập xã là 24,05km², có 726 hộ với 3.315 người. Toàn xã có 10 thôn bản, có 3 dân tộc chủ yếu là Tày 765 người, Nùng 2.490 người, Kinh 50 và một số ít dân tộc khác, các dân tộc chung sống hòa thuận với nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ, trong việc phát triển kinh tế tại địa phương.

Những năm trở lại đây, về kết cấu cơ sở hạ tầng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư song chưa bền vững; nền kinh tế chính của xã chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp.

Xã Bình Trung có một số thuận lợi cơ bản: về kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng – an ninh được giữ vững và ổn định; tình đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; nhân dân các dân tộc xã Bình Trung đã đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng luôn được củng cố và

tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của huyện.

2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 và Chương trình hành động số 86-CTr/TU:

Việc quán triệt, triển khai và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 và Chương trình hành động số 86-CTr/TU và các văn bản về công tác dân vận luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo. Các thành viên được phân công nhiệm vụ luôn nhiệt tình và sát sao.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 86-CTr/TU và các văn bản về công tác dân vận:

Việc triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đã được các Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng và xác định Nghị quyết là một chủ trương lớn có tính then chốt để đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực xã hội, nhằm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực hiện các kế hoạch của Huyện ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ công chức, tổ chức, đơn vị, đoàn thể liên quan xây dựng chương trình hành động, vận dụng và cụ thể hoá nội dung Nghị quyết vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

UBND xã đã triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt tới cán bộ, công chức, qua đó làm chuyển biến thay đổi nhận thức về tư tưởng của cán bộ, công chức hiểu rõ, nắm vững các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Hình thức chủ yếu thông qua các cuộc họp, giao ban định kỳ của cơ quan. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, quyết định được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng từ xã đến thôn bản, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW.

2. Việc tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW và Chương trình hành động số 86-CTr/TU:

- Việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận kịp thời, hiệu quả; chính quyền địa phương đã cơ bản đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... để có chủ trương, chính sách phù hợp. Việc thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận đã có chuyển biến tích cực, kịp thời, nhất là cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đã được quan tâm đúng mức. Các chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng cao.

- Tổ chức kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận, xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân vận chính quyền hằng năm được đảm bảo ⁽¹⁾.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 86-CTr/TU:

Công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày được nâng lên. Phát huy hiệu quả chức năng lý nhà nước của chính quyền xã, sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Việc phối hợp của các cấp, các ngành trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 86-CTr/TU, và các văn bản về công tác dân vận được tổ chức thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái

Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

⁽¹⁾ UBND xã đã ban hành các văn bản: Quyết định số 10A/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận chính quyền của UBND xã; Quyết định số 10B/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền xã; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/01/2020 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 29/3/2023 về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2023; ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân, quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định; hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được đảm bảo.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về *"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.* Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, xử lý các đơn thư khiếu nại có liên quan, qua đó đã kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại cơ sở tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó kịp thời điều chỉnh những chủ trương, chính sách phù hợp, mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Kết quả đổi mới công tác dân vận của trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới", UBND xã đã cụ thể hóa bằng các Kế hoạch cụ thể triển khai, thực hiện đến các thôn bản, từ đó nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác dân vận, đảm bảo công tác dân vận được đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, nhất quán quan điểm công tác dân vận vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

UBND xã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tổng kết thi hành Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổng kết năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ...

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện *"tự diễn biến", "tự chuyển hóa"* trong nội bộ.

Triển khai thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính của cơ quan qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai.

3. Công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân.

Công tác tiếp dân được UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trong giai đoạn từ 2013 – 2023: Tổng số đơn đã tiếp nhận là 91 đơn thư phản ánh thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn chủ yếu là đơn đề nghị giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác giải phóng mặt bằng. Đã giải quyết 91/91 đơn đạt tỷ lệ 100%. Tổng số công dân được tiếp nhận giải quyết ý kiến, kiến nghị là 91 người.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào Dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do các cấp phát động gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, của xã. Vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được tham gia các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Triển khai thực hiện phong trào, các mô hình “*Dân vận khéo*” gắn với các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, của xã, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

(có các biểu số liệu kèm theo)

IV. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế yếu kém nhất định đó là: công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức; Việc phối hợp về công tác dân vận giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả đạt chưa cao; Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách

của Đảng, Pháp luật Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân có lúc chưa được sâu rộng, phối hợp tuyên truyền chưa nhịp nhàng, tiếp thu của nhân dân còn hạn chế. Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia; công tác nắm bắt thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của một số bộ phận, tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế nên việc thực hiện các phong trào chưa đạt được cao.

2. Nguyên nhân

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đôi khi còn lúng túng; nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, coi công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động quán triệt và thể chế hóa kịp thời quan điểm, chủ trương Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền, công khai, minh bạch các chương trình, dự án ở địa phương; các khoản thu chi từ ngân sách và các khoản thu khác.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 25 VÀ KẾT LUẬN 43 TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 86-CTr/TU nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về công tác dân vận quần chúng của Đảng.

- Tiếp tục thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng liên quan đến cuộc sống của nhân dân; tăng cường công tác dân vận của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Dân vận

chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có trình độ, thường xuyên tập huấn về nghị vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận.

- Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

- Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

2. Kiến nghị, đề xuất.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác dân vận tại cơ sở, đặc biệt là kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các điểm nóng ngay sau khi phát sinh./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- CT, PCT UBND xã;
- CB, CC xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Nam Nhiệm